

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NGÀNH THỐNG KÊ NĂM 2018

TS. Nguyễn Bích Lâm

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Tóm tắt:

Năm 2017, năm thứ hai cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu tiếp tục khởi sắc của năm 2016, trong xu hướng đổi mới trong chỉ đạo điều hành của Nhà nước kiến tạo, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2018, toàn ngành Thống kê tiếp tục quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Năm 2018 tình hình thế giới được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, trong nước vẫn tiềm ẩn không ít những thách thức và khó khăn ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trong bối cảnh toàn hệ thống hành chính nhà nước đang quyết tâm thực hiện tốt phương châm hoạt động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", việc bảo đảm thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ cần phải được đặc biệt chú trọng, kịp thời và thường xuyên. Ngành Thống kê tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác thống kê, công tác phân tích và dự báo tình hình kinh tế vĩ mô phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với



Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm trình bày những nhiệm vụ trọng tâm ngành Thống kê năm 2018 tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018

các Bộ, ngành; biên soạn các ấn phẩm thống kê, tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê, biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng. Trong đó, bảo đảm tốt thông tin thống kê, chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời các "kịch bản tăng trưởng" về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành; biên soạn Đề cương Phân tích kinh tế - xã hội giai đoạn 3 năm 2016-2018 phục vụ Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng để các địa phương có căn cứ xây dựng báo cáo; biên soạn kịp thời các ấn phẩm chuyên đề,

chuyên sâu trên cơ sở các cuộc điều tra, Tổng điều tra; nâng cao chất lượng các ấn phẩm thống kê, tiếp tục ứng dụng Infographic trong biên soạn các ấn phẩm, đa dạng hóa các hình thức phổ biến thống kê, trong đó cần tiến hành biên soạn các ấn phẩm điện tử.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác điều chỉnh quy mô GDP trên cơ sở sử dụng kết quả của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2017, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để triển khai thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm bổ sung kết quả của một số hoạt động kinh tế chưa được thu thập và biên soạn trong chỉ tiêu GDP và GRDP. Tổng cục Thống kê hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng với các Bộ, ngành và địa phương tìm giải pháp có tính khả thi để triển khai thực hiện, sẽ từng bước tính toán đầy đủ hơn quy mô chỉ tiêu GDP và GRDP trong những năm tới.

Thứ ba, hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo hướng sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thu thập số liệu, đưa ra các giải pháp xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu dân số theo hướng không tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2029.

Thứ tư, thực hiện tốt Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các Đề án của Ngành

Tập trung hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phân loại thống kê

cấp quốc gia; trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam (giai đoạn 2) đối với Bộ, ngành; theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả một năm thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 của Bộ, ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ năm, nghiên cứu phương pháp, chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để chuyển đổi năm gốc so sánh từ năm 2010 sang năm 2020; cải tiến các phương án điều tra phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào nghiên cứu cải tiến phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018 theo hướng tăng cường sử dụng dữ liệu thuế, tập trung điều tra chuyên sâu một số chuyên đề; xây dựng Thông tư quy định Danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê về các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN, chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; sửa đổi Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

Thứ sáu, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, đặc biệt trong hoạt động thu thập thông tin qua các cuộc điều tra bằng việc sử dụng công cụ máy tính bảng cầm tay; tiếp tục thực hiện Đề án kết nối cơ

sở dữ liệu giữa Tổng cục Thống kê và Tổng cục Thuế. Có kế hoạch làm việc cụ thể với các Bộ, ngành để chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu hành chính do Bộ, ngành quản lý theo đúng quy định của Luật Thống kê; tiếp tục thử nghiệm khai thác giá bán lẻ các sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng trên các trang thông tin điện tử phục vụ biên soạn chỉ số giá tiêu dùng.

Thứ bảy, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và thi đua khen thưởng, trong đó tập trung vào công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ gắn với bối cảnh chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức mới của Tổng cục Thống kê; tổ chức thi nâng ngạch thống kê viên, thống kê viên chính, thi tuyển công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo tại hai trường Cao đẳng Thống kê của Ngành. Tăng cường phối hợp với các trường Đại học có uy tín để đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Thống kê cho công chức, viên chức trong Ngành; sửa đổi, bổ sung các Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng để phù hợp với điều kiện thực tế.

Thứ tám, thực hiện tốt công tác thống kê nước ngoài, hợp tác quốc tế và quản lý dự án ODA, tập trung vào triển khai các hoạt động hợp tác song phương với Cơ quan thống kê các nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia; tổ chức thành công Hội nghị Tổng điều tra Dân số thế giới lần thứ 29 vào ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng.

Thứ chín, nâng cao chất lượng kiểm

tra, giám sát hoạt động thống kê và công tác quản lý tài chính, đặc biệt là hoạt động thanh tra độc lập và kiểm tra công vụ; hướng dẫn các đơn vị dự toán trong toàn Ngành thực hiện công khai tài chính; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng.

Thứ mười, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc phối hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo đời sống cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

Tóm lại, để thực hiện thành công 10 nhiệm vụ trọng tâm trên, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của ngành Thống kê cũng như sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương. Lãnh đạo Tổng cục Thống kê yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ngay sau Hội nghị này cần xây dựng hoàn thiện kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Lãnh đạo Tổng cục cũng kêu gọi từng công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2018.